



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 กันยายน 2563

เรื่อง

1. "เฉลิมชัย"สั่งตั้ง กก.ศึกษาอ่างน้ำเหมืองตะกั่ว
2. "มนัญญา"เยี่ยมสหกรณ์ระยอง
3. เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
4. 'ธนาธร'ฉะกรมชลฯข้ามหัวปชช
5. ทะลุ60บาท/กก. ชาวสวนยางพารายิ้มออก
6. รัฐปลื้มยางพุงทะเลลูกก.ละ60บาท
7. 'ธนาธร'รูกงบบฯสถาบันต้องไว้โกงกันแอบอ้าง!
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
9. คอลัมน์: ทอล์คคอฟเดอะทาวน: สภาวะรัฐล้มสลายเพราะขาดการยึดโยงกับชาติ
10. Ministry rallies behind rubber for innovation

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ข่าวสด (กรอบข่าย)  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
มติชน (กรอบข่าย)  
มติชน  
Bangkok Post

\*\*\*\*\*

## “เฉลิมชัย” สั่งตั้ง กก.ศึกษาอ่างน้ำเหมืองตะกั่ว

จากกรณีกรมชลประทาน ได้ขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองรง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พื้นที่ 468 ไร่ มีท่ำนดินสูง 48 เมตร ยาว 474 เมตร มีความจุน้ำประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณผูกพันระหว่างปี2564-2566เป็นเงิน675ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ ต.หนองรง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ได้มากกว่า 7,500 ไร่ จำนวน 2,090 ครัวเรือน โดยได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้นจากคนในพื้นที่ ต.หนองรง ต่อมา มีชาวบ้าน ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ขณะเดียวกัน

กลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ที่สนับสนุนให้สร้างได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วฯ ต่อไปนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 3 ก.ย.2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว เนื่องจากปรากฏว่ามีราษฎรกลุ่มเครือข่ายรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้คัดค้านเห็นว่าสมควรศึกษาแนวทางดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับนำไปประกอบการพิจารณา ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความใน ม.20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายภูเกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานกรรมการ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ รมว.เกษตรฯได้รับทราบภายใน 60 วัน.

## "มัญญา" เยี่ยมสหกรณ์ระยอง

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่สหกรณ์ นิคมชุมแสงจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง พร้อมมอบ นโยบายแก่เจ้าหน้าที่และมอบหนังสืออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ทั้งหนังสือ กสน.3 และ กสน.5 ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวง จำนวน 60 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้มือเพื่อรองรับ ผลกระทบโควิด-19 โครงการนำลูกหลานเกษตรกร กลับบ้านสานต่ออาชีพ เป็นต้น

น.ส.มัญญา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย ใช้การตลาดนำการผลิต และให้ความสำคัญใน การใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาพัฒนาภาคการเกษตร ของประเทศเพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ โดยให้ สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอทำหน้าที่ใน การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในพื้นที่และ ดำเนินธุรกิจได้ครบวงจร ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกัน พัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งจะได้มีพลังสร้าง อำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ ฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป.

# เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

## ● จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อชุมชน

กระทรวงเกษตรฯเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรมยกระดับสหกรณ์เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้สมาชิกและชุมชน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าในธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ว่า โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆเช่น ข้าวสาร เนื้อ โคขุน นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ สินค้าประมง และอาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จากการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของขบวนการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกจึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนา

ระบบสหกรณ์และยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปสู่สมาชิกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องหนี้สิน หลุดพ้นจากความยากจน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท่าชัยเหมือง จำกัด และสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด อยู่ในระดับดีเลิศ ดำเนินงานมาแล้ว 28 ปีปัจจุบันมีสมาชิก 23,684 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายต่างๆของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

และในปี 63 ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือโครงการส่งเสริมการค้าในธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ (ตุลาคม 62-กรกฎาคม 63) มีมูลค่า 22 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรร้านค้าปลีกและออกร้านธงฟ้าประชารัฐ.



# 'ธนาธร'ฉะกรรมชลชข้ามหัวปชช. ดันทุรังสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว-จี้จับตาคกก.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวในรายการ "ก้าวหน้าทอล์ก" ทางเฟซบุ๊กเพจ คณะก้าวหน้า - Progressive Movement ถึงการพิจารณางบประมาณปี 2564 กรณีการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว จ.พิจิตร ว่า กมธ.ได้คัดง้างส่วนนี้ออกไปแล้ว และแม้ในภายหลังกรมชลประทานจะพยายามโยกงบปี 2563 มาเริ่มต้นโครงการ แต่ล่าสุดกรมฯ ได้มีการระงับโครงการนี้ พร้อมทั้งกรรมการศึกษาข้อมูลโครงการขึ้นมาพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน กรณีอย่างนี้ ในทางปฏิบัติ เมื่อกรมฯ มีมติให้คัดง้างโครงการนี้ออกไปแล้ว โครงการนี้ก็ควรตกไป แต่กรมชลประทานกลับเดินหน้าโครงการต่อ โดยอาศัยงบที่เหลือจากปี 2563 มาเริ่มต้นก่อสร้าง เหมือนการแปะจองโครงการไว้ก่อน ให้เป็นงบบงกพันที่ปีต่อไปจนไม่สามารถคัดง้างได้ นี่คือนี่ที่คนรู้สึกเหลือเชื่อมาก แปลว่ากรมชลประทานไม่เห็นหัวประชาชน ไม่เห็นหัวสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเลย เห็นได้ชัดเลยว่า ข้าราชการไม่แยแสเสียงตัวแทนของประชาชน คนตกใจมากกว่าทำไมต้องผลักดันโครงการให้ได้ขนาดนี้

นายธนาธรกล่าวว่า แต่เนื่องจากกระแสสังคมที่ต่อต้านโครงการนี้สูงขึ้น จึงเกิดการประหูนนำมาสู่ข้อสรุปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการนี้ให้เสร็จภายใน 60 วัน แต่ประเด็นก็คือถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา กงไม่ต้องใช้เวลาถึง 14 วัน ที่ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันตั้งแต่นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจนถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล ขอมทนนอนกลางพื้นถนนตากแดดตากฝน ต้องทนยกลำบาก และไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาอะไรแล้ว ถ้าต้องการรู้ส่งคนไปดูหน้างาน แปปเดียวก็รู้ ใช้เวลาเพียงแค่ 5 วันก็หาทางออก เข้าสู่ข้อสรุป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข้อสรุปเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ คือนั่นไม่มีความจำเป็นต้องสร้าง เพราะพื้นที่นั้นไม่ได้มีปัญหาการจัดการน้ำ

นายธนาธรกล่าวว่า การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบเป็นเรื่องสำคัญ ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จริงๆ ที่ควรไปทำ เงิน 650 ล้านบาทเอาไปสร้างที่อื่นได้เยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะในภาคอีสาน เราเห็นการใช้งบที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญแบบนี้ เราเลยรู้สึกว่เสียคางบที่สูญเสียดังนี้ไป ทั้งนี้ ตนขอให้ทุกคนช่วยกันจับตาในอีก 60 วันข้างหน้าว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร แต่ตนบอกได้เลยว่าถ้าตัดสินใจตามพื้นฐานข้อมูล ฟังเสียงความต้องการของชาวบ้านและประชาชน กรรมการควรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากกว่าโครงการนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น

# ทะลุ60บาท/กก. ชาวสวนยางพารายิ้มออก

## ราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี รม.มั่นใจเดินมาถูกทาง ใช้การตลาดนำการผลิต

ชาวสวนยางยิ้มออก ราคายางพุ่งทะลุ 60 บาทต่อกิโลกรัม ครั้งแรกในรอบ 3 ปี รัฐบาลมั่นใจมาถูกทาง เดินหน้ายุทธศาสตร์ “การตลาดนำการผลิต” บริหารอุปสงค์อุปทานในประเทศ

▶▶▶ ต่อ : ยางพารา - หน้า 9

### ยางพารา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ราคายางพารา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขยับเกิน 60 บาทต่อกิโลกรัม เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการสั่งซื้อปริมาณมากหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้เพื่อให้ยางพาราไทยมีศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นที่ต้องการมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่น การผลิตจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งด้านราคาและคุณภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “การตลาดนำการผลิต” มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่ม

มูลค่า ต่อยอดและลดข้อจำกัดผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์ยางเฉพาะกลุ่ม ขยายตลาดต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิต

นางสาวรัชดา กล่าวว่า จะมีโครงการสำคัญเกิดขึ้นหลายโครงการ เช่น 1.โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ายางพาราให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา 2.แผนผลักดัน “สตาร์ทอัพ” เป็นการให้ความช่วยเหลือแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และ 3.โครงการรับเบอร์วัลเลย์ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราครบวงจรของโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความคุ้มค่าและดึงดูดนักลงทุน กยท.คัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้

นางสาวรัชดา กล่าวว่า สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะมีผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมช่วงต้นปี แต่การส่งออกถุงมือยางของไทย ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย กลับมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8-15% ด้วยโอกาสอันน่าสนใจบวกกับศักยภาพของประเทศ รัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิต

ถุงมือยางธรรมชาติของโลก” ที่คาดว่าในปีนี้จะมียอดการรวมไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จะบูรณาการการทำงานกับหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันเรื่องการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อถุงมือยางการทำงานร่วมกันของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้ประกอบการถุงมือยาง เรื่องงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถุงมือยาง และควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่งเป้าตลาดต่างประเทศ”

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้เดินหน้าในเรื่องการจัดการอุปสงค์อุปทานยางพาราในประเทศ เพราะตระหนักดีว่าจะพึ่งพิงการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ที่ผ่านมา มีการเร่งรัดการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐไปแล้ว สำหรับปี 2563-2565 มีแผนการใช้ยางพาราของกระทรวงคมนาคม ปริมาณ 1 ล้านตัน ในโครงการอุปถัมภ์ทางด้านการจราจร มากไปกว่านั้น ยังมีมาตรการลดอุปทานยาง ตั้งเป้าทำโซนนิ่งพื้นที่ 2 ล้านไร่ ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง จะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนหรือปลูกพืชผสมผสาน คาดจะลดปริมาณการผลิตได้ประมาณ 5 แสนตัน เบื้องต้น ตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะทำการโซนนิ่งได้ 4 แสนไร่

“ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการของตลาดโลก และประเทศจีน การใช้ “การตลาดนำ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 6 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1 (ล่าง), 9

Col.Inch: 60.17

Ad Value: 54,153

PRValue (x3): 162,459

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทะลุ60บาท/กก. ชาวสวนยางพารายิ้มออก

การผลิต” จะทำให้ยางพาราไทยมีโอกาส  
ส่งออกมากกว่าประเทศอื่น เพราะใช้  
ความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง สิ่ง  
ที่สำคัญ ขอให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
ผู้ประกอบการ ร่วมมือในการปรับตัว จะ  
ทำตามที่เคยชินโดยไม่สนใจตลาดและ  
คู่แข่งไม่ได้ ส่วนมาตรการเพิ่มปริมาณ  
การใช้ยางในประเทศจากภาครัฐ และการ  
ลดพื้นที่ปลูกยางจะมีส่วนช่วยยกระดับ  
ราคายางในระยะยาวได้อย่างแน่นอน  
สำหรับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง  
ได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการของ  
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแล้ว  
รอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ขอให้  
เกษตรกรมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการสร้าง  
เสถียรภาพราคายาง และดูแลชาวสวนยาง  
ในยามที่ราคาคดต่ำ แต่ทุกอย่างจะสำเร็จ  
ได้ก็ต้องมาจากความร่วมมือกันของทุก  
ภาคส่วน”



## รัฐปลื้มยางพุ่งทะลุ กก.ละ 60 บาท

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ราคายางพาราชายแผ่นรมควันชั้น 3 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขยับเกินกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อให้ยางพาราไทยมีศักยภาพทางการแข่งขัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ “การตลาดนำการผลิต” มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/เพิ่มมูลค่า ต่อยอดและลดข้อจำกัดผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์ยางเฉพาะกลุ่ม ขยายตลาดต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิต โดยจะมีโครงการสำคัญเกิดขึ้นหลายโครงการ เช่น แผนผลักดัน “สตาร์ทอัพ” เป็นการให้การช่วยเหลือแหล่งทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และโครงการรับเบอร์ วัลเลย์ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราครบวงจรของโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าและดึงดูดนักลงทุน กยท. กัดเลือกพื้นที่ใน จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปี 2563

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้มีผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางพาราในภาพรวมช่วงต้นปีนี้ แต่การส่งออกถุงมือยางของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8-15 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโอกาสอันน่าสนใจบวกกับศักยภาพของประเทศ รัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก” ที่คาดว่าจะในปีนี้จะมียอดค่ารวมไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จะบูรณาการการทำงานกับหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ผลักดันเรื่องการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่งเป้าตลาดต่างประเทศ.



# 'ธนาธร' รุกบขสสถาบัน ต้องไร้โกงกันแอบอ้าง!

**ไทยโพสต์** ● “ธนาธร” รุกหนัก ซึ่งสถาบัน กษัตริย์เพิ่มขึ้น 25% ในรอบปีเดียว แต่ กมธ. ไร้คนกล้าตรวจสอบ ยิ่งประมาณสถาบันฯ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันหน่วยงาน แอบอ้าง ถือว่าอันตรายมาก เพราะหากพบทุจริตจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ

เมื่อเวลา 20.00 น. วันศุกร์ที่ผ่านมา คณะก้าวหน้า โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนางสาวพรณีกร วาณิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมจัดรายการประจำสัปดาห์ “ก้าวหน้าทอล์ก” ทางเฟซบุ๊กเพจ คณะก้าวหน้า - Progressive Movement โดยเป็นการร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ว่าด้วยภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อแรงกาย ของประชาชน” ซึ่งนายธนาธรร่วมเป็น คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้หลายโครงการ

นายธนาธรกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณปี 2564 กรณีการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว จ.พิจิตร ว่ากรรมาธิการได้ตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกไปแล้ว และแม้ในภายหลังกรมชลประทานจะพยายามโยกงบประมาณปี 2563 มาเริ่มต้นโครงการ แต่ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการระงับโครงการนี้ พร้อมกับตั้งกรมการศึกษาข้อมูลโครงการขึ้นมาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

กรณีอย่างนี้ ในทางปฏิบัติเมื่อกรรมาธิการที่เป็นตัวแทนประชาชนที่สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งให้มาดูแลงบประมาณแทนประชาชน มีมติให้ตัดงบประมาณของโครงการ

**อ่านต่อหน้า 11**

## 'ธนาธร'

นี้ออกไปแล้ว โครงการนี้ก็จะตกไป แต่ทางกรมชลประทานกลับเดินหน้าโครงการต่อโดยอาศัยงบประมาณที่เหลือจากปี 2563 มาเริ่มต้นการก่อสร้าง เหมือนการแปะจอก

โครงการไว้ก่อน ให้เป็นงบผูกพันที่ต่อไป จนไม่สามารถตัดงบได้

“นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเหลือเชื่อมาก นี่แปลว่ากรมชลประทานไม่เห็นหัวประชาชน ไม่เห็นหัวสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเลย เห็นได้ชัดเลยว่าข้าราชการไม่แยแสเสีย ตัวแทนของประชาชน ผมตกใจมากกว่าทำไมต้องผลักดันโครงการให้ได้ขนาดนี้”

นายธนาธรกล่าวว่า เนื่องจากกระแสสังคมที่ต่อต้านโครงการนี้สูงขึ้น จึงเกิดการประชุมที่นำมาสู่ข้อสรุปในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการนี้ให้เสร็จภายใน 60 วัน แต่ประเด็นก็คือถ้ารัฐบาลจริงจังในการแก้ปัญหา ก็คงจะไม่ต้องใช้เวลาถึง 14 วัน ที่ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันตั้งแต่ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจนถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล ยอมทนนอนกลางพื้นถนนตากแดดตากฝน ต้องทนยากลำบาก และไม่จำเป็นต้องตั้งกรมการขึ้นมาศึกษาอะไรแล้ว

### ตรวจสอบบขส สถาบัน

“ถ้าต้องการรู้ตัวนี้ ส่งคนไปดูหน้างานแบบเดียวก็รู้ ใช้เวลาเพียงแค่ 5 วันก็สามารถหาทางออก สามารถเข้าสู่ข้อสรุป ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นข้อสรุปเดียวกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ คือมันไม่มีความจำเป็นต้องสร้าง เพราะพื้นที่นั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ ยังมีอีกหลายพื้นที่จริงๆ ที่ควรไปทำ เงิน 650 ล้านบาทนี้เอาไปสร้างที่อื่นได้เยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะในภาคอีสาน เราเห็นการใช้งบประมาณที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญแบบนี้ เราก็เลยรู้สึกว่เสียดายงบประมาณที่สูงสูญเสียตรงนี้ไป”

นายธนาธรกล่าวทิ้งท้ายถึงกรณีดังกล่าวว่า สิ่งที่ทำให้รัฐบาลมาฟังเสียงชาวบ้านมากขึ้น มาจากทั้งความเคลื่อนไหวและกระแสสังคมจากทั้งประชาชน นักศึกษา สื่อมวลชน นักวิชาการ ที่ร่วมกันเกาะติดปัญหาที่มาตลอด ตนขอให้เราช่วยกันจับตาไปอีก 60 วันข้างหน้าว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร แต่ส่วนตนนั้นบอกได้เลยว่าถ้าตัดสินใจตามพื้นฐานข้อมูล ฟังเสียงความต้องการของชาวบ้านและประชาชน

กรมการควรจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากกว่า โครงการนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น

นายธนาธรยังได้กล่าวถึงกรณีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในสวนราชการในพระองค์ ซึ่งปี 2564 ตั้งงบประมาณ 8,981 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงบประมาณโดยตรงที่มีการจัดสรรให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน 20,309 ล้านบาทเท่านั้น แต่หากเมื่อนำไปรวมกับงบประมาณส่วนที่เป็นรายจ่ายโดยอ้อม 16,919 ล้านบาทแล้ว จะเป็นตัวเลขถึง 37,228 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 25% จากงบประมาณรายจ่ายปี 2563

“ในภาวะที่ประเทศเกิดวิกฤติเช่นนี้ พวกเราในฐานะ กมธ. ดูว่าทำอย่างไรให้การใช้งบประมาณที่มีจำกัดเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 ที่เราต้องฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอดคืองบประมาณที่ถูกใช้ไปโดยไม่ถูกตรวจสอบมากที่สุดก็คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผมต้องย้ำว่าเราพูดด้วยความหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะถ้าการใช้งบประมาณส่วนนี้เป็นไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ มีแต่ความไม่โปร่งใส ก็รังแต่จะทำให้เกิดความสงสัยและการตั้งคำถามในหมู่ประชาชน ซึ่งอาจส่งผลต่อพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย”

### ไม่มีใครกล้าพูดยกเว้น 'ทอน'

ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวว่า สิ่งที่เราเรียกร้องคือการทำให้งบประมาณของสวนราชการในพระองค์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาอยู่ในการพิจารณางบประมาณตามปกติ เหมือนกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ ทั่วไปที่จะทำให้ กมธ. ยืนยันกับประชาชนได้ว่าวงงบประมาณส่วนนี้ถูกใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

“แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครในกรรมาธิการกล้าพูดถึงงบประมาณตรงนี้ ปกติเมื่อตั้งคำถามเสร็จจะมีการบันทึกคำถามทุกคำถาม รวมทั้งการขอข้อมูลโดยไว้ แต่กรณีผมที่ได้ขอข้อมูลงบประมาณสวนราชการในพระองค์ไป เมื่อไปดูในระบบฐานข้อมูลกลับไม่พบว่ามีงบบันทึกการขอเอกสารในส่วนนี้ไว้ เมื่อถามกับสำนักงบประมาณว่าเหตุใดเอกสารที่ขอจึงไม่อยู่ในระบบเอกสาร ก็ได้คำตอบกลับมาว่าเดียวจะขอให้ แต่ขอว่าไม่ลง

ในระบบได้หรือไม่”

เขายังกล่าวว่า ตามปกติก่อนจบกระบวนการพิจารณาในสวนใดก็ตาม จะมีรายงานว่า กมธ.คนใดตั้งข้อสังเกตอะไรไว้บ้าง เพื่อให้ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป ซึ่งตนได้เขียนข้อสังเกตไปว่า ขอให้ปรับประมาณหน้าส่วนราชการในพระองค์ ได้มาชี้แจงในกระบวนการปกติ ให้เหมือนหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ ด้วย ซึ่งในปีนี้มีผู้มาชี้แจงก็คือสำนักงานงบประมาณ ซึ่งมาชี้แจงแทนเพียงว่า ส่วนราชการในพระองค์ในปี 2564 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ 8,980 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งตนพยายามที่จะบอกว่านี่คือกระบวนการที่ไม่เหมาะสม

“ถ้าอยากรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ วิธีเดียวคือทำให้ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการปกติ ชี้แจงงบประมาณให้ กมธ.รับทราบ เปิดเผยข้อมูลเหมือนที่หน่วยงานปกติทำกัน ซึ่งก็หวังว่าปีหน้าส่วนราชการในพระองค์จะฟังและนำความคิดเห็นของผมและไปประยุกต์ใช้บ้าง”

นายธนาธรกล่าวว่า กลไกใดก็ตามที่ไม่มีการสมดุลทางอำนาจ ไม่มีการตรวจสอบ อาจมีคนที่ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์แอบอ้างแล้วเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และอาจนำไปสู่การทุจริตได้ เมื่อไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล งบประมาณส่วนนี้จึงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยไม่มีใครกล้าตั้งคำถาม

#### 4 ปีเพิ่มขึ้น 52%

เขายกตัวอย่างเช่นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 38 ลำ ที่เป็นส่วนงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ 2564 มีการเสนอค่าใช้จ่ายมาทั้งหมด 1,969 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 1,575 ล้านบาท, ปี 2562 ที่ 1,463 ล้านบาท และปี 2561 ที่ 1,295 ล้านบาท จะเห็นได้ว่างบประมาณตัวนี้เพิ่มขึ้นถึง 52% ภายใน

ระยะเวลาเพียง 4 ปีงบประมาณเท่านั้น หรือเพิ่มขึ้นปีละ 13% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ เร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณแผ่นดิน และเร็วกว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีเสียอีก

“ผมได้ถามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดงบประมาณส่วนนี้จึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วเช่นนี้ จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้เลยหรือ คำตอบที่ผมได้รับคือปีหน้าจะพยายามให้ไม่เพิ่มขึ้นสูงเช่นนี้”

นายธนาธรกล่าวว่า นี่คือกลไกของการตรวจสอบถ่วงดุล การตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระมหากษัตริย์คงไม่ได้มาตั้งเอง หน่วยงานที่ใช้เป็นคนตั้งขึ้นมา ซึ่งการเพิ่มปีละ 13% ภายใน 4 ปีเพิ่มขึ้น 52% นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก และไม่ได้อีกแค่ส่วนราชการในพระองค์ ไม่ใช่แค่กับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง แต่มันยังมีงบประมาณอื่นๆ อีกเยอะแยะไปหมดที่อ้างใช้ในนามสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยว่าทำไมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงเยอะขนาดนี้

“เรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่ตั้งขึ้นมาเอง แล้วก็มีการแอบอ้างชื่อไปใช้ สิ่งที่เราต้องกังวลในฐานะประชาชนคนไทย ก็คืองบประมาณที่ถูกใช้ไปในนามสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชัน ถ้ามันมีการใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่แพงเกินจริงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อถึงพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าเราอยากจะปกป้องพระเกียรติจริงๆ เรื่องพวกนี้ต้องเปิดให้ตัวแทนของประชาชนตั้งคำถามได้ ต้องเปิดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคำถามได้ เหมือนกับหน่วยงานอื่นทั่วไป จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย ประชาชนจะได้ประโยชน์ สถาบันก็จะไม่มีคนมาแอบอ้างชื่อสถาบันไปใช้ในทางที่อาจจะทำให้เสื่อมเสียได้” นายธนาธรกล่าว





ดร.เจลิ้มชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้  
ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตร



### “โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่”

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรได้รับการพัฒนาที่มีความมั่นคง ในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบ เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรรอบคลุมพื้นที่ ๔,๐๐๙ ตำบล ใน ๗๕ จังหวัด



### การรับสมัครเกษตรกร

#### คุณสมบัติเกษตรกร

- ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๖๐ ปี และมีสัญชาติไทย
- พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัคร หรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดา/มารดา/บุตร/สามี/ภรรยา) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- เจ้าของเอกสารสิทธิ์ตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๗ ปี
- ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



### การรับสมัครแรงงาน

#### คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน

- เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อายุระหว่าง ๑๘ - ๖๐ ปี เป็นภูมิลำเนา และมีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
- มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
- ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
- ไม่เป็นข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นผู้จ้างเอกชน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๖๓





ทอล์ค  
ออฟเดอะทาวน

กฤษฎา บุญชัย

## สภาวะรัฐล่มสลาย เพราะขาดการยึดโยงกับชาติ

สัญญาณบ่งชี้สำคัญของสภาวะรัฐล่มสลายประการหนึ่งก็คือ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึ่งพิงอำนาจรัฐต่างพากันเร่งตักตวงแสวงประโยชน์เฉพาะหน้ากันโจ่งแจ้ง เพราะเห็นแล้วว่ารัฐนาวากำลังจะไม่รอด เดกเช่นตอนที่กรุงศรีอยุธยา กำลังจะเสียกรุง ที่เหล่าบรรดาขุนนาง พ่อค้าพากันรีบฉกฉวยทรัพย์สิน เผาทำลายสถูปเจดีย์เพื่อเอาทองที่เก็บซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ในขณะนี้ดูจะไม่ต่างกันนัก

ในสถานการณ์ที่รัฐอ่อนแอเต็มทีจากความล้มเหลวในการกวดขันเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 และมารุนแรงเอาช่วงวิกฤตโควิด และท่ามกลางที่เหล่านักศึกษา นักเรียนต่างพากันพร้อมใจกันออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย เพื่อหวังว่าอนาคตของประเทศต้องไม่แย่ไปกว่านี้ เรียกได้ว่าไม่มีครั้งไหนที่รัฐบาลประยุทธ์อ่อนแอเท่านี้ แต่กลับเกิดปรากฏการณ์บ่อนเซาะความชอบธรรมของอำนาจรัฐโดยกลไกหรือกลุ่มอำนาจรัฐเองอย่างไม่น่าเชื่อ

โครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลความจำเป็นด้านความมั่นคงทางทหารอย่างไร แต่ก็เทียบไม่ได้กับวิกฤตเศรษฐกิจทำให้คนยากจนรุนแรงกลับผุดขึ้นมาอย่างไม่ดูทิศทางลมจนกลายเป็นชนวนล่มรัฐบาลได้ ยึดที่รัฐบาลจะล่อออกไปทัน

โครงการเชื่อมเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ของกรมชลประทาน ที่ไม่มีเหตุผลหนักแน่นแต่อย่างใดว่าจะแก้ปัญหาน้ำแล้งได้เลยก็ถูกเร่งรัด แถมยังคัดลอกรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากที่อื่นมาอย่างไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการ จนชาวบ้านต้องขึ้นมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

และอยู่ๆ คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็กลับจะรื้อฟื้นให้ทบทวนมติคณะกรรมการวัดอุต้นทรายที่แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง เช่น พาราควอต โกลโฟเซส คลอร์ไพริฟอส ที่เพิ่งแบนไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา การกลับไปกลับมาโดยไม่สนใจกระแสประชาชนส่วนใหญ่ที่รับไม่ได้ที่จะต้องเสี่ยงชีวิตกับสารเคมีเหล่านี้ต่อไป และละเลยกลุ่มนักวิชาการทั่วโลกและในประเทศไทยที่ยืนยันหนักแน่นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผู้บริโภคและเกษตรกรอย่างรุนแรง อากาศ

ดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประโยชน์กับกลไกทางนโยบายของรัฐโดยเพิกเฉยต่อความชอบธรรมสาธารณะ

ยังไม่นับโครงการเหมืองทองอัครา ที่รัฐบาลอาจเปลี่ยนแปลงต้องเสียค่าใช้จ่ายกับบริษัทจากออสเตรเลีย เพราะไปใช้คำสั่งศาลมาตรา 44 ปิดเหมือง ซึ่งแม้จะมีเจตนาดีในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน โดยไม่ศึกษาข้อปัญหาจากการตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียให้ชัดเจนเสียก่อน

สิ่งที่น่าแปลกใจคือ รัฐไม่ว่าในภาวะไหนจะมีที่มาอย่างไร หลักการพื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือ การสร้างความชอบธรรมของรัฐต่อประชาชน ยิ่งในภาวะรัฐกำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาเช่นนี้ ความชอบธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่นำไปสู่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจของประชาชนที่จะทำให้รัฐมีพลังฝ่าฟันวิกฤตไปได้

แต่อาการฉกฉวยประโยชน์เฉพาะหน้าของกลุ่มต่างๆ ในอำนาจรัฐขณะนี้ โดยไม่สนใจว่าจะทำลายความชอบธรรมของรัฐมากมายแค่ไหน มันบ่งบอกว่า พวกเขาเห็นแล้วว่ารัฐอาจไปไม่รอด จึงรีบฉกฉวยประโยชน์ ด้วยการทำลายรัฐนาวา หรือ “เรือเป๊ะ” ที่ตนเองนั่งเสียเอง แล้วก็รีบคว้าหางกระโจนลงน้ำไปขึ้นเรือลำต่อไป

ปัญหาอยู่ที่ความล้มเหลวของรัฐได้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนไปพร้อมกันด้วย ผู้นำรัฐบาลหากยังคิดรักชาติไว้ ต้องเห็นความผิดพลาดของตน และรีบกลับมาทำหน้าที่ในการปกป้อง ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมของสังคม ด้วยการยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรม มีธรรมาภิบาล

การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในภาวะวิกฤตโดยประชาชนมีส่วนร่วมต้องกลับมา การปกป้องสิทธิประชาชนต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพไม่ว่าจากกรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เหมืองทอง โครงการเขื่อนต้องกลับมา การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องกลับมา หยุดคุกคามกลุ่มประชาชนที่ออกมาคัดค้านรัฐบาล และขจัดกลุ่มผลประโยชน์ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติออกไป

เหลือเวลาไม่มากแล้วที่รัฐบาลจะช่วยกอบกู้ชาติ แล้วรีบเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนสร้างรัฐที่ชอบธรรมขึ้นมาใหม่ ด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยุบสภา เพื่อให้เกิดรัฐที่ยึดโยงกับชาติซึ่งก็คือประชาชนได้อย่างแท้จริง



# Ministry rallies behind rubber for innovation

POST REPORTERS

»The Ministry of Agriculture and Cooperatives plans to develop rubber products with innovative ways to create new market demand and help strengthen prices, said deputy government spokeswoman Rachada Dhnadirek.

Several projects are in the pipeline, including research grants, funds for startups and the creation of a "Rubber Valley", or hub for innovative rubber projects.

A "Rubber Valley" proposal is being studied by the Rubber Authority of Thailand, with the southern province of Nakhon Si Thammarat being surveyed for the project. The proposal is likely to be finalised before the end of this year, Ms Rachada said.

She said while the Covid-19 pandemic has slowed general rubber consumption, Thailand's export of natural latex gloves has grown, prompting the government to launch the initiative to make Thailand a global hub for rubber glove manufacturing.

Thailand is the world's second-largest rubber glove exporter with up to 15% annual growth, Ms Rachada said, noting global sales of the gloves could be worth 40 billion baht this year.

The ministry is working with the Commerce Ministry in promoting Thai rubber, by matching local traders with foreign players while collaborating with the National Metal and Materials Technology Centre, universities and business operators to enhance glove production technology.

She said the government is aware of the need for better production and supply control as it cannot solely rely on rubber exports. It plans to cut down the amount of land designated for rubber plantations by 2 million rai, which will reduce output by 500,000 tonnes, she said.

State agencies had been told to increase the use of latex and rubber in construction projects to boost domestic natural rubber consumption, she said, adding the Transport Ministry plans to use one million tonnes of rubber in road projects until 2022.

Ms Rachada said the price of Ribbed Smoked Sheets 3 exceeded 60 baht per kilogramme last week for the first time in three years, a good sign for the industry. The price is expected to stay steady or even increase due to rising global demand, especially from China, where economic activity is picking up.